

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปี ๒๕๖๑

โรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ตามที่ โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
การดำเนินการรวบรวมหลักการ แนวคิด เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ตระหนักถึงการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
โรงพยาบาลกงหรา ยังไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะเนื่องจาก คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ที่ได้จัดทำขึ้น
และเผยแพร่ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบนั้น มีแนวทางและมาตรการที่ครอบคลุมแล้ว จึงทำให้ผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ ได้ศึกษาเกี่ยวกับคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แล้ว
ทำให้ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจถึงมาตรการ นโยบายที่ทางโรงพยาบาล
ได้กำหนดไว้ และตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลกงหรา จะรักษามาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกด้าน

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลกงหรา ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ถือปฏิบัติและทุกคนในหน่วยงานรับทราบ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแล้ว จึงไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือ
ดังกล่าว แต่หากต่อไปมีระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลกงหรา จะดำเนินการปรับปรุง
คู่มือต่อไป

(นายกวิน กลับคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกทล อําเภอกงทล จังหวัตพัทลุง

ที่ -

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจผลประโยชน์ทับซ้อนและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกทล

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกทล ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและตามที่ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และขออนุญาตนำรายงานดังกล่าว ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกทล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกวิน กลับคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกทล